



Cụ Trần Văn Linh sinh năm 1924 tại làng Bình Long, quận Công Thanh, tỉnh Biên Hòa. Thuở thiếu thời, mỗi sáng sớm, Ông đi xe đạp 3 cây số từ nhà đến bến đò Bình Long qua Mỹ Lộc, rồi trở xuống Tân Uyên hơn cây số mới đến trường. Đôi khi ông cũng qua sông từ bến đò Bình Ninh qua Tân Uyên là đến trường Tiểu học Tân Uyên. Học xong bậc tiểu học, Ông lên Sài Gòn dự thi và được trúng tuyển vào trường trung học Petrus Ký với hạng thứ 13 trong tổng số hai ngàn thí sinh trên toàn quốc về tham dự vào năm 1938.

Sau khi đỗ bằng Diploma, Ông cũng phải thi tuyển để vào học lớp đệ tam. Năm đó, 1942, lớp đệ tam trường Pétrus Ký chỉ tuyển 70 học sinh cho 2 lớp. Lần này, Ông trúng tuyển vào hạng 5 trong tổng số hơn năm trăm thí sinh tham dự. Ông tốt nghiệp bằng tú tài 2 năm 1945. Hai năm sau, năm 1947, Ông vào học trường Đại học Luật khoa Sài Gòn vừa khai giảng cho niên khóa đầu tiên. Ông tốt nghiệp trường đại học Luật Khoa năm 1950. Sau đó, Ông được trúng kỳ thi tuyển vào ngạch Thẩm phán. Sau khi tốt nghiệp ngành Thẩm phán, Ông là Biện lý tại tòa sơ thẩm Sài Gòn, Biện lý tại tòa sơ thẩm tỉnh Vĩnh Long. Trở lại Sài Gòn, Ông là Hội thẩm tòa Thượng thẩm Sài Gòn và chánh án tòa Sơ thẩm Sài Gòn. Sau đó, Ông là Thẩm phán tòa Thượng thẩm và trở thành Chánh án tòa Thượng thẩm Sài Gòn.

Năm 1967, Thẩm phán Trần Văn Linh được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đề cử vào chức vụ Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện và được sự chấp thuận của Thượng viện tại Quốc Hội.

Đến năm 1974, Ông được đa số trong tổng số 9 vị Thẩm phán Tối cao Pháp viện bầu chọn Ông là Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện nước Việt Nam Cộng Hòa.

Ông đến nước Mỹ vào đầu tháng 5 - 1975. Sau những năm sách vở trở lại trường đại học, Ông đậu bằng Master. Ông là Giám đốc quản thủ thư viện tại trường đại học Luật Khoa tại New Orleans cho đến khi về hưu. Trong thời gian về hưu, thỉnh thoảng, Ông có tham gia trong những buổi sinh hoạt về Phật Giáo. Ông thích sống ẩn dật. Ông thường nghiên cứu và viết sách về lý thuyết Phật học.

Hiện tại, Cụ Trần Văn Linh đang sống tại Baton Rouge, Louisiana. Người dân Biên Hòa rất tự hào và hạnh diện về nhân tài Trần Văn Linh. Người ghi lại chi tiết bài này may mắn được sinh ra tại làng Tân Phú, cách Bình Long vài cây số. Vào đầu thập niên 60, cũng với chiếc xe đạp, ngày ngày đi qua làng Bình Long đến bến đò Bình Ninh, qua sông, đi học tại trường trung học Tân Uyên, và sau đó cũng được tốt nghiệp tại trường đại học Luật Khoa Sài Gòn. Ngoài việc kính phục Ông Trần Văn Linh là một nhân tài của đất nước, tôi vẫn luôn luôn quý trọng Ông là một bậc Thầy về ngành Luật, một Niên trưởng của trường đại học Luật Khoa Sài Gòn năm xưa. Kính cầu xin Trời Phật ban cho Ông Trần Văn Linh sức khỏe thật dồi dào, Ông sống thanh thản, an vui tuổi già và hạnh phúc.

Người Biên Hòa.

Ái hữu Biên Hòa - 18 Tháng Mười 2010